



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๖,๖๙๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



## วิชาชั้นประถมศึกษา

**ส**าธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายประถม) เกิดแรงบันดาลใจโดยในแนวคิดของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระอัครมเหสีแห่งประเทศไทย ซึ่งทรงเล็งดูพระโอรสและพระธิดา ด้วยการทรงให้สัมผัสของจริง ลงมือทำจริง ส่วนส่งผลให้เกิดประโยชน์กับชีวิต มาสร้างเป็นวิชาชั้นศึกษาให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุข

ศึกษาจากพระราชชนนี ทรงสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวัยเยาว์ ทรงได้เดินดิน เต้นน้ำ เต้นทราย ซึ่งเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมให้พระโอรสและพระธิดาทรงมีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์มากมาย ทำให้ทรงเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ คู่สถานียระเทศไทยมากมาย

จึงเป็นที่ไปที่มาของการเรียนของประถมศึกษา มศว ด้วยระบบเปิดในแนวคิด ให้ออกไปให้เด็กไทยรักเรียน ต้องเริ่มจากการได้เรียนในสิ่งที่รัก นั่นคือ จินตนาการ ซึ่งจะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ

**อาจารย์ไพโรจน์ หวังทรัพย์ทวี** ผู้สอนได้พบว่า การที่เด็กได้เล่นได้ทำในสิ่งที่เขาชอบ สมอบส่วนที่เปิดรับการเรียนรู้จะเปิดรับการเรียนรู้อย่างมีความสุขเต็มที่ และขณะที่เขาเล่นอยู่เมื่อไรเกิดปัญหา เขาจะหันมาถามครูหรือผู้รู้ที่ได้จัดให้ในชั่วโมงนั้นๆ

นี่คือ นาที่ทองของอาจารย์หรือผู้รู้จะอธิบายถึงที่เด็กสงสัย คิดซัด เท่ากับเป็นการสอนเสริมในช่วงเวลานั้น ทำให้เด็กๆ จะเปิดรับการเรียนการสอนด้วยความสนุก

ไม่เพียงเท่านั้น ห้องจินตนาการของสาธิตที่นี่ มีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ไปพร้อมๆ กัน นั่นคือหัวใจสำคัญที่สามารถทำให้เด็กไทยมีพัฒนาการที่เหมาะสมทั้งร่างกายและจิตใจ

จัดให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับกิจกรรมทั้งหมดตามความชอบ เริ่มตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6 ที่จัดเพื่อให้เด็กได้รู้ว่าตัวเองมีทักษะชีวิตอะไร โดยเด็กทุกคนจะได้เรียนในกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ และทางโรงเรียนส่งเสริมโดยเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้รู้ที่มีความรู้ด้านต่างๆ มาช่วยสอนและแบ่งปันประสบการณ์

มีกิจกรรมสนุกๆ เช่น ตกแต่งร้านค้า แต่งเรื่องเล่า การออกแบบงานไม้ การสร้างสรรค์นำของใช้แล้วมาเป็นประโยชน์ งานเย็บปักถักร้อย การออกกำลังกายเน้นทักษะการทรงตัว เขียนสต่อร็บอर्डแบบง่ายๆ สร้างหนังสือ คัดลอกพลาสติก มุมอาหารที่เรียนรู้เรื่องการชั่ง ตวง วัด ช่วยกันเก็บ เช็ด ถัง และมุมคอมพิวเตอร์

ใครที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักร้อง นักแสดง ต้องเข้าสู่มุมการโตเกะนี้ให้เต็มที่ ออกเห็นของจริงต้องไปดูเอง

**ศุภชัย ณ ราชดำเนิน**

tulacom@gmail.com

